

BÁO CÁO
Kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024
của Ban dân tộc HĐND huyện

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban dân tộc HĐND huyện theo quy định của pháp luật; Nghị quyết của HĐND huyện; Chương trình công tác, sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của của Thường trực HĐND huyện; Chương trình công tác của Ban năm 2023.

Ban dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác giám sát:

Trên cơ sở Nghị quyết về chương trình giám sát HĐND huyện năm 2023, theo sự phân công của TT HĐND huyện; Ban Dân tộc HĐND huyện xây dựng Kế hoạch và tiến hành giám sát lĩnh vực thuộc thẩm quyền; tham gia, phối hợp với TT HĐND, các Ban HĐND huyện giám sát lĩnh vực có liên quan, cụ thể như sau:

Trong năm Ban Dân tộc đã tổ chức được 02 đợt giám sát đối với UBND các xã và phòng, ban, ngành huyện về nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT đối với đồng bào DTTS sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện. Sau các đợt giám sát, Ban Dân tộc tổng hợp kết quả giám sát báo cáo với HĐND và TT HĐND huyện theo quy định; Đồng thời có những kiến nghị giúp các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Ban Dân tộc còn tham gia 04 đợt với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tổ chức: Giám sát trực tiếp UBND huyện; UBND xã, thị trấn; Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện về nội dung: Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT - XH, QP - AN 9 tháng đầu năm 2023; Tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND huyện; Tình hình, kết quả thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của TT HĐND huyện.

Ban Dân tộc HĐND huyện còn tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện CTMTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

2. Công tác thẩm tra: Tham gia góp ý dự thảo các văn bản, nghị quyết của HĐND; TT HĐND huyện. Thực hiện theo sự phân công của TT HĐND huyện, phối

hợp với các Ban HĐND huyện thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện và Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trình tại kỳ họp của HĐND huyện trong năm 2023.

3. Công tác khác:

Tham dự Hội nghị giao ban lần thứ 4 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và TT HĐND huyện, thị xã, thành phố do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với TT HĐND huyện Bù Đăng tổ chức.

Tổ chức họp Ban định kỳ hàng tháng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ tháng sau.

Tham dự các cuộc họp, Hội nghị do Thường trực HĐND huyện tổ chức, cuộc họp do Thường trực HĐND huyện phân công.

Tham gia tiếp xúc cử tri được 04 đợt tại các xã với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện; Tiếp công dân tại nơi ứng cử theo Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 03/02/2023 về tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện năm 2023.

Tham dự Hội nghị liên tịch giữa TT HĐND - UBND - BTT.UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện và Cơ quan TAND, VKSND, Chi cục THADS huyện để bàn thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp của HĐND huyện năm 2023.

Phối hợp với UBND huyện; BTT.UBMTTQ Việt Nam huyện và các Ban HĐND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan; tham gia hoạt động khác thuộc thẩm quyền, lĩnh vực khi được mời.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất do TT HĐND huyện yêu cầu; phụ trách, theo dõi hoạt động HĐND các xã theo sự phân công của TT HĐND huyện.

4. Đánh giá chung: Năm 2023, Ban dân tộc HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát năm 2023 đảm bảo thời gian quy định. Qua giám sát đã kiến nghị với UBND huyện và các cơ quan nhiều nội dung liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Các nội dung kiến nghị của Ban đã được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức thực hiện. Nhìn chung, lãnh đạo và các Ủy viên của Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động tại các kỳ họp...

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giám sát còn một số tồn tại, hạn chế như: Thời gian giám sát của Ban có lúc phải thay đổi; một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện chế độ báo cáo chưa đảm bảo theo kế hoạch, nội dung đề cương; Một số thành viên chưa tích cực tham gia các đợt giám sát của Ban.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; Kế hoạch giám sát của TT HĐND huyện. Ban dân tộc HĐND huyện xây dựng Chương trình công tác năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công tác giám sát, khảo sát:

Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện giám sát, khảo sát với nội dung: Khảo sát tình hình đời sống của ĐB DTTS thoát nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2023; Giám sát kết quả triển khai, thực hiện CTMTQG phát triển KT - XH vùng ĐB DTTS và Miền núi trên địa bàn huyện Đồng Phú giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp với TT HƢND và các Ban HƢND huyện thực hiện kế hoạch giám sát theo Nghị quyết của HƢND huyện đã ban hành. Tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HƢND tỉnh về giám sát, khảo sát tại huyện khi được mời.

2. Công tác thẩm tra: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và Ban của HƢND huyện để thực hiện tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp năm 2024, HƢND huyện theo sự phân công của Thường trực HƢND huyện.

3. Các hoạt động khác:

Họp Ban định kỳ hàng tháng, xây dựng chương trình công tác năm 2024.

Tham gia họp định kỳ hàng tháng giữa TT HƢND với các Ban HDND huyện.

Tham dự các Hội nghị do tỉnh, huyện tổ chức; hoạt động giám sát, khảo sát của TT HƢND, các Ban HƢND huyện; sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của TT HƢND huyện; hoạt động tiếp xúc cử tri (trước và sau kỳ họp), hoạt động tiếp công dân, hoạt động tại các kỳ họp, cuộc họp do UBND huyện mời và thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

Tiếp tục duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các phòng, ban, ngành, UBND các xã để nắm kịp thời về tình hình thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất do TT HƢND huyện yêu cầu; phụ trách, theo dõi hoạt động HƢND các xã theo sự phân công của TT HƢND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Dân tộc HƢND huyện báo cáo HƢND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HƢND huyện;
- ĐB HƢND huyện;
- TV Ban Dân tộc;
- LĐVP; CVHĐ;
- Lưu: VT.



Thạch Kim Thành

